



ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๕๑๓๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง, เขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน, กันทรลักษณ์วิทยา, ชุรินทร์, ห้วยทับทันวิทยาคม, ลมศักดิ์วิทยาคม, ภูมิซรอลวิทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมินประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อร่วมกันวางแผนในการประเมินพร้อมทั้งแจ้งกับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินที่อยู่ในความรับผิดชอบเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

๒. ให้สถานศึกษาที่มีผู้มีสิทธิ์รับการประเมินวิทยฐานะจัดเตรียมแบบประเมินตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ให้เพียงพอกับการประเมิน

๓. ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมินและรายงานผลการประเมิน ตามแบบ ก.ค.ศ.๕, ก.ค.ศ.๘/๑ และ ก.ค.ศ.๑๕/๑ อย่างละ ๒ ชุด ด้วยการเย็บมุมกระดาษ (ไม่เข้าเล่ม) มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ทราบ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นอย่างช้า

๔. ให้สถานศึกษาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินออกประเมินตามที่คณะกรรมการแต่ละชุดประสานมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรศาสตร์ มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

โทร. ๐๘๘ ๕๘๖ ๔๐๗๒๖

โทรสาร ๐๔๕ ๖๑๓ ๓๓๘



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านความรู้ความสามารถและด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

.....

อาศัยอำนาจ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินผู้ส่งคำขอให้ มี วิทยฐานะชำนาญการ ตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการแนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะ ชำนาญการ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายฤทธา นันทพันธ์)

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ ณ วันที่ ๗^๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ขอรับการประเมิน	ชื่อกรรมการประเมิน		
		ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา กรรมการ	ข้าราชการครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการ กรรมการ
๑	นางสาวพันธ์เครือ เจริญ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกำแพง สาขาวิทยาศาสตร์	นายสมพร อาษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกำแพง	นายกิตติพันธ์ อนันตกุลจิรโชติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร	นายทรงทรัพย์ ชาลี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
๒	นางปิยธิดา ศรีธีธรรพ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน สาขาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)	นายดาวหยาด ชันธุ์เพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	นางเสนาหา พลโสภาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองปลาเชิง-กอไหล(สพพ.ศก.๑)	นางสาวจินต์ภรณ์ กองจินดา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) โรงเรียนสตรีสิริเกศ
๓	นางสาวนันท์นภัส คุชิตา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา สาขาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)	นายสิทธิสมุทร เฟื่องชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา	นายอุดม ดำริห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา	นางชิตชนก ดวงใจ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) โรงเรียนกระแซงวิทยา
๔	นายฉลาด กลางมณี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนขุขันธ์ สาขาสังคมศึกษาฯ	นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขุขันธ์	นายภูรินทร์ สอนพุด ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์	นางพิมพ์พิลาส รัตนพันธ์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ สาขาสังคมศึกษาฯ โรงเรียนละลมวิทยา
๕	นางสมคิด ศิลาโชติ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สาขาการงานอาชีพฯ	นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม	นายจิตตนาถ สิงห์โต ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล	นางวรรณธิตา สีสไดา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ สาขาการงานอาชีพฯ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๖	นางรัชฎาภรณ์ คำเชื้อ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สาขาวิทยาศาสตร์	นายอรุณศักดิ์ เรืองนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม	นายเทวิน ชินบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา	นางณัฐภากร ดวงมณี ครู/ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขุขันธ์



บัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
 แบบทำียบประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ขอรับการประเมิน	ชื่อกรรมการประเมิน		
		ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา กรรมการ	ข้าราชการครูฯ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการ กรรมการ
๗	นายคมสรณ์ แผงมา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สาขาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)	นายอรุณศักดิ์ เรืองรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม	นายเทวิน ชินบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม	นางสุภาพร ชิตภักดิ์ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) โรงเรียนละลมวิทยา
๘	นางสาวนิรมล ศรีซารู ตำแหน่ง ครู โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สาขาคณิตศาสตร์	นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา	นายประมูล แสงวงผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระแซงวิทยา	นางสุนันท์ คำปลิว ครู/ครูชำนาญการพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม

